



สัปดาห์เล่า

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2018



ครอบครัว

รากฐานของพระศาสนจักร



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2859

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.12:38-44)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า "จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจให้คนทั้งหลายค้ำบตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย และอิฐฐานภาวนายีดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น"

ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทานทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมาก หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามาเอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมดนำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน"

ครอบครัวคุณศักดิ์ดา - คุณเสรีสุดา บุญพิทักษ์สกุล
สร้าง.. โมทนาคุณพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญทั้งหลาย
โอกาสครบรอบแต่งงาน 40 ปี

หัวข้อ

การให้ด้วยใจกว้าง

ธรรมล้ำลึก

พระคริสตเจ้าทรงเป็นต้นแบบของผู้ให้ด้วยใจกว้าง

ขำขัน

การแสดงความใจกว้างและความเสียสละต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้อง

การดำเนินชีวิต

เราจะเป็นผู้ให้ ซึ่งจะทำให้เราสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ

**บทอ่านที่หนึ่ง** : - 1 พกษ 17:10-16

หญิงม่ายแห่งเมืองศาราเฟมีใจกว้างต่อประกาศกเอลียาห์ ได้ทำอาหารเลี้ยงท่าน พระเจ้าจึงประทานพระพรให้แก่นาง โดยให้แป้งในไหไม่หมดและน้ำมันในเหยือกก็ไม่แห้ง

บทอ่านที่สอง : - ฮบ 9:24-28

พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์เองเพียงครั้งเดียว เพื่อนำความรอดพ้นมาประทานแก่ผู้ที่รอดอยพระองค์

พระวรสาร : - มก 12:38-44

พระเยซูเจ้าตรัสชมหญิงม่ายที่นำเงินทั้งหมด และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิต มาทำทาน พระองค์ทรงพอพระทัยการให้ด้วยใจกว้าง



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อพรพร	คามิลเลียน	คุณทรงพล - คุณนรเศรษฐ์	คุณสุพจน์	คุณครูณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณพิสิษฐ์ - คุณกันฮาร์วิน	คุณวารินทร์	คุณวิชุดา
19.00 น.	คุณพ่อวัดนา	นาซาเรธ	คุณภานพ - คุณจันทร์เพ็ญ	คุณบึงอร	คุณพรเพ็ญ



คุณค่าของ “การให้” ไม่ได้อยู่ที่ว่าให้แค่ไหน
แต่มันอยู่ที่ใจว่า “ให้อย่างไร”



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



การทำงานของหญิงม่าย

ธรรมจารย์เป็นผู้ตีความบทบัญญัติและอธิบายพระวาจาของพระเจ้าให้ประชาชนได้เข้าใจซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ที่พระเยซูเจ้าตำหนิพวกเขาอย่างรุนแรง เพราะพฤติกรรมที่ทำทุกอย่างเพื่อเกียรติของตนเอง

อาทิ การสวมเสื้อยาวเดินไปมาเพื่อให้คนค้ำบ การนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและงานเลี้ยง เพื่อแสดงฐานะทางสังคม หรือการภาวนายืดยาวตามลานสาธารณะเพื่อให้คนชม มิใช่เพื่อแสวงหาพระประสงค์และสรรเสริญพระเจ้า อีกทั้ง ยังเอาวัดเอาเปรียบหญิงม่ายซึ่งเป็นบุคคลที่อ่อนแอและน่าสงสารในสังคม

พระเยซูเจ้าทรงยกย่องเศษเงินของหญิงม่าย มิใช่เพราะจำนวนเงินสองเหรียญทองแดงที่เธอหย่อนลงในตู้ทาน แต่เพราะความใจกว้างของเธอที่ให้ทั้งหมดที่มีอยู่และจำเป็นสำหรับการเลี้ยงชีพแต่พระเจ้าโดยไม่เก็บสิ่งใดไว้สำหรับตนเองเลย ขณะที่คนร่ำรวยและคนอื่น ๆ แม้จะให้ทานด้วยเงินจำนวนมากแต่เป็นส่วนที่เหลือกินเหลือใช้ พระองค์ได้แสดงให้ทุกคนได้เข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้มองดูที่ปริมาณหรือความยิ่งใหญ่ของงานที่เรากระทำ แต่มองดูที่หัวใจและความตั้งใจจริงของเรามากกว่า หญิงม่ายยากจนจึงได้กระทำสิ่งยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า "เราอาจทำสิ่งใหญ่โตไม่ได้ แต่เราสามารถทำสิ่งเล็กน้อยด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่" (นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา)

เราได้เห็นถึงความใจกว้างและความวางใจในพระเจ้าของหญิงม่ายที่ได้ให้ทั้งหมดที่เธอมี เพราะเธอรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งที่มาของสิ่งดีทุกอย่าง เธอเข้าใจว่าไม่ใช่เงินทองที่จะช่วยเธอให้รอดพ้นได้ แต่เป็นองค์พระเจ้าเท่านั้น สิ่งที่เธอครอบครองคือพระเจ้าและสมบัติแห่งเมืองสวรรค์มิใช่สมบัติในโลกนี้ เธอจึงมอบตัวเองไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องใจกว้างกับพระเจ้า มอบความไว้วางใจทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เช่นเดียวกับหญิงม่ายในพระวรสารที่ได้ให้ทั้งหมดที่มีแต่พระเจ้า และพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนที่ใจกว้างและวางใจในพระองค์ "จงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มล้นเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะท่านใช้ทะนานใดตรงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตรงตอบแทนให้ท่านด้วย" (ลก 6:38)

ประการที่สอง เราต้องไม่ตัดสินใครจากสิ่งภายนอก เรามักจะตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เขามีฐานะทางสังคม หรือสิ่งภายนอกที่เขาทำ แต่พระเจ้าทรงมองดูที่จิตใจและเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำสิ่งต่าง ๆ สิ่งเล็กน้อยที่เราทำในสายตาของใครต่อใคร อาจจะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า หากเรากระทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ โดยปราศจากความเห็นแก่ตัว

ประการที่สาม เราต้องใส่ใจต่อคนต่ำต้อยในสังคม เราต้องพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้นหญิงม่าย เด็กกำพร้า และคนยากจนในสังคม เพราะนี่คือพระเยซูเจ้าที่ประทับท่ามกลางเราที่เราจะต้องให้การต้อนรับ สนับสนุนช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และภาวนาเพื่อพวกเขา เป็นต้นในสังคมและหมู่คณะของเรา

พระวาจาของพระเจ้าประจำอาทิตย์นี้ให้แสงสว่างอันงดงามกับเราทั้งหลายว่า แม้ชีวิตจะลำบากเพียงใด พระเจ้าก็ยังมิทรงประสงคิให้เราแต่ละคนปฏิบัติตนเป็น “ผู้ให้” กับผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเสมอเหมือนหญิงม่ายในพระวรสาร เราสามารถให้ เสียสละ เชื้อเพื่อเชื้อแม่ แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็สิ่งของ บัณฑิต หรือแม้แต่การให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้กำลังใจ ให้น้ำใจ ให้เกียรติ ให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างสรรค้แก่เพื่อนมนุษย์ หรือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานที่อ่อนแอกว่าเรา การเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ นอกจากนี้เราต้องระลึกเสมอว่า พระเป็นเจ้าได้ประทานสิ่งต่าง ๆ ให้เราอย่างมากมาย เราจึงต้องเป็นผู้ให้แก่คนอื่นเช่นกัน

เราต้องมีความใจกว้างและวางใจพระเจ้าในทุกกรณี นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลบอกเราว่า “ทุกสิ่งที่เรากระทำ ขอให้ทำด้วยความเชื่อและความรัก” ความเชื่อและความรักทำให้กิจการทุกอย่างมีคุณค่า ประการสำคัญ ต้องพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และภาวนาเพื่อคนต่ำต้อยในสังคม โดยเฉพาะหญิงม่าย เด็กกำพร้า และคนยากจน เพื่อกิจการที่เรากระทำจะได้ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า และเป็นการสะสมสมบัติแห่งเมืองสวรรค์



1. ข้าพเจ้าจะเสียสละและแบ่งปันเพื่อผู้อื่นให้มากขึ้น
2. ข้าพเจ้าจะมีใจกว้างและวางใจในพระเจ้าเสมอ
3. ข้าพเจ้าจะไม่ตัดสินผู้อื่นจากภายนอก และกระทำทุกสิ่งด้วยความรัก



วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอเชิญร่วมสมทบทุน เพื่อสร้างศาลาที่นั้งพักสำหรับสัตบุรุษบริเวณหน้าวัด

เนื่องด้วยทางวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง โดยคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด และสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าวัดช่วงบันได้ขึ้นวัดทั้งสองด้านให้เกิดประโยชน์ จึงได้ดำเนินการสร้างเป็นศาลาที่นั้งพัก เพื่อให้สัตบุรุษได้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวในการพบปะ พูดคุย ก่อนและหลังพิธีบูชาขอบพระคุณในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 290,000 บาท

พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านได้มีส่วนในการก่อสร้างครั้งนี้ โดยการร่วมสมทบทุนตามกำลังความสามารถ

ขอพระแม่มาเรีย นักบุญโยเซฟ และพระกุมารเยซูทรงอำนวยการพระพรนานัปการ ทั้งฝ่ายใจและฝ่ายกายแก่ท่านและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

อวยพรในความรักของพระคริสต์
คุณพ่อยอห์น ลิสซันควิน
เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างศาลาที่นั้งพักบริเวณหน้าวัดในครั้งนี้สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด

ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีที่จะได้รับในโอกาสนี้

จงทำดีให้เป็นนิสัย

ที่มา.. ฟร.เวิร์ทเมร์

"ความสัมพันธ" ของคนเราก็เปรียบเสมือนกับ "น้ำใจแก้วใบหนึ่ง" ถ้าเราทำไม่ดีกับใคร ก็เหมือนกับ "หยดหมึกแดง" ลงไปในแก้ว ซึ่งทำไปนาน ๆ น้ำจากที่เคยใสก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีแดงมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเราคิดอยากคืนดีกับใคร ก็เหมือนกับ "หยดน้ำเปล่า" ลงไปแทน เมื่อ "น้ำใจแก้ว" ได้มีสีแดงเจือปน ก็ยากที่จะกลับมาทำให้ "ใส" ดั่งเดิม การ "ทำลาย" ความสัมพันธ์นั้นง่ายกว่า การ "ฟื้นฟู" หลายเท่าตัว

"หมึกแดง" หนึ่งหยด รุนแรงกว่า "น้ำเปล่า" หนึ่งหยด การทำผิดหนึ่งครั้งจึงไม่เท่ากับการทำดี
หนึ่งครั้ง "แมลงสาบ" หนึ่งตัวอยู่ในเขามที่เต็มไปด้วย "เซอรี" ก็เพียงพอที่จะทำให้ "เซอรี" เหล่านั้นดู
"ไร้ค่า" แต่ "เซอรี" หนึ่งลูกปนในเขมที่เต็มไปด้วย "แมลงสาบ" กลับไม่ช่วยให้แมลงสาบเหล่านั้นดูดีขึ้นเลย

จากงานวิจัยพบว่าการที่คนเรารู้สึกภูมิใจได้มากกว่าความรู้สึกดีใจ เกิดจาก "สัญชาตญาณ
การเอาชีวิตรอด" ของบรรพบุรุษในอดีตซึ่งติดตัว "มนุษย์" เราทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้ ...!!! เพราะฉะนั้น
"มนุษย์ทั้งหลาย" โปรดทำใจยอมรับ "จุดบอด" ของตน ลงเริ่ม "ทำดี" กับผู้คนรอบข้างไว้ให้เป็นนิสัย และ
รักษา "น้ำใจแก้ว" ให้ใสแล้วอยู่เสมอ >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



สรุปพิธีเสกสุสาน



เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ได้จัดให้มีพิธี
บูชาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับโอกาสเสกสุสาน โดย คุณพ่อยอห์น ลิสกันตริ เป็นประธานในพิธี
ทางวัดขอขอบคุณพระสงฆ์ นักบวชทุกท่านที่สละเวลามาร่วมในพิธี ขอขอบคุณบ้านเนรนาซาเรอที่ช่วยเตรียมและขับร้อง
บทเพลงในพิธี รวมถึงช่วยในการเก็บสถานที่ต่าง ๆ ขอขอบคุณโรงเรียนบารุคิมและโรงพยาบาลคามิลโลที่อำนวยความสะดวก
ความสะดวกในเรื่องสถานที่ ขอขอบคุณสภาอภิบาล ฯ ซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด จิตอาสาจากโรงเรียนบารุคิม บ้านอบรม
คามิลเลียน รวมถึงจิตอาสาทุก ๆ ท่านที่ได้มาช่วยหล่อเทียนแก้ว จัดดอกไม้ ขนย้ายสิ่งของ รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องต่าง ๆ ขอขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านที่มีน้ำใจดีในการช่วยเหลือและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทำให้งานเสกสุสานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทางวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสข้างหน้าจะได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องทุกท่าน
ดั่งเช่นทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านและครอบครัว พร้อมกิจการงาน
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป



ฉลองวัดนักบุญลูกา ท้องนางแพรว

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโบกบาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญลูกา ท้องนางแพรว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี



เก็บบุญส่งเสริมกระแสรียก

ใน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการ
ของวัด และครั้งที่สองเพื่อส่งเสริมกระแสรียก (แทนที่จะเก็บในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน)



ประชุมกลุ่มเซอร์วี

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์วีประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ประกาศ

สรุปข่าว



ฉลองวัดแม่พระถวายเป็นพระวิหาร ลูกแก

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระถวายเป็นพระวิหาร ลูกแก ใน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี



ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด



ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกับระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้ำแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์



วิถีชุมชนวัด

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสต์ เจริญชีวิตพระวาจา” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



สมโภชพระคริสตราชา ฉลองวัดสารสิทธิ์

คุณพ่ออธิการและคณะครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสสมโภชพระคริสตราชา (ฉลองวัดสารสิทธิ์ฯ) ใน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. (งดมิสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)



ข่าวมรณะ

เปาโล บุญยั้ง ฆราวาส พระได้รับไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2018 รวมอายุได้ 70 ปี ครอบครัวยังมีภรรยาและลูกสาวมาดามถึงสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. ได้มีพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด ขอคำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป

ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัญญา

ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ณ วัดนักบุญโยเซฟ อยุธา

รณีสถอกเวลา 05.30 น. ที่หน้าบ้านประคองกิจ

ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อ สามารถแจ้งได้ที่คุณอรพินทร์ แดงช่วง

หมายเลขโทรศัพท์ 032-211244, 081-4249342

งดประชุมผู้สูงอายุวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018



ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	พฤศจิกายน 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 11 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับครอบครัว โอกาสครบรอบแต่งงาน 40 ปี สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับครอบครัวสังฆรัตน์	คุณศักดิ์ดา - คุณศรีสุดา วัด ลูก - หลาน
จันทร์ที่ 12 19.00 น.	ระลึกถึง น.โยเซฟิต พระสังฆราชและมรณสักขี (เผ่าศิลา นารีวุฒิ รับผิดชอบ) สุขสำราญวันคล้ายวันเกิดลูกสาว สุขสำราญสำหรับ คุณนางลักษณ์ ธรรมกรสุขศิริ	บิดา - มารดา ช.ส. คุณกสิณ - คุณวีราพร
อังคารที่ 13 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ วันชัย โรจนกาญจนานันต์ อุทิศแด่ โยเซฟ ยงยุทธ - มาริอา ฟ้า จิระภัทรศิลป์ อุทิศแด่ มาริอา ให้ แซ่ลี่	คุณอุมาพร โรจนกาญจนานันต์ ลูก - หลาน ลูก - หลาน
พุธที่ 14 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ ยาโกเบ บุญนิตย์ กล้าศรี อุทิศแด่ วิญญาณพลมารีย์ผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ เปโตร สุนทร ธรรมแท้ (ครบ 11 ปี)	คุณจิรวรรณ กล้าศรี คณะพลมารีย์ คุณสุมล - คุณสามารถ
พฤหัสบดีที่ 15 19.00 น.	น.อัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร อุทิศแด่ เกลเมนเด ยูทช คันสนยุทธ อุทิศแด่ เอากุสติน มานิต กระสานดิโกธร อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	คุณเสาศิต - คุณกิติมา ลูก - หลาน ครอบครัวสังฆรัตน์
ศุกร์ที่ 16 19.00 น.	น.มาร์กาเรต แห่งสก็อตแลนด์ - น.เยอร์ทู้ด พรหมจारी อุทิศแด่ อันนา หน่ยจี้ แซ่โจ้ว (ครบ 28 ปี) อุทิศแด่ เปาโล มงคล ลิมอำไพ อุทิศแด่ เลารเนต จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อ๊กเนส จามรี - มาริอา นารุณ ระดมกิจ	คุณมุกดา โรจนกาญจนานันต์ คุณธีรวัฒน์ ลิมอำไพ คุณนที ระดมกิจ
เสาร์ที่ 17 19.00 น.	ระลึกถึง น.เอลิซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช อุทิศแด่ มาริอา บุญช่วย งามวิสัย อุทิศแด่ คุณพ่ออันเดร สนิท ลูดีตานนท์ (ครบ 17 ปี) อุทิศแด่ คุณพ่อโยเซฟ เดลลารินา - คุณพ่อมารีโน การ์ลี	ลูก - หลาน คุณวิชุดา โลเรนซาโต คุณปราณี ธนอมวัฒนา